

เลือกกระเช้าของขวัญปีใหม่อย่างไร...ให้สุขใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข มีการนำกระเช้าของขวัญไปมอบอวยพรให้กับคนที่เคารพรัก สินค้าที่นำมาจัดใส่กระเช้ามีหลากหลายประเภท จึงควรตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้เรียบร้อย สามารถเลือกกระเช้าผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ กระเช้าของขวัญปีใหม่ที่มีผลิตภัณฑ์อาหาร อาทิ อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ขนมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่าง ๆ ฯลฯ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีข้อแนะนำและเลือกกระเช้าของขวัญปีให้ปลอดภัย ดังนี้

๑. เลือกกระเช้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร ที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้รับ ได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด

๒. เลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดี และมีการแสดงฉลากรวม โดยเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภท หรือชนิดของอาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า ทั้งนี้ เมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะสลักรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายละเอียด ผลิตภัณฑ์อาหาร และวันหมดอายุว่า ตรงกับฉลากหรือไม่

๓. เลือกอาหารกระป๋องจัดในกระเช้า ควรดูลักษณะกระป๋องต้องไม่บุบ หรือโป่งพอง หรือมีรอยร้าว ตะเข็บ หรือรอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม ที่สำคัญควรสังเกตฉลากต้องแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน และสูตรส่วนประกอบ เป็นต้น

๔. หากต้องจัดกระเช้าด้วยตนเอง ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้รับ หรือผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ

หากพบผู้ประกอบการธุรกิจแสดงฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ สคบ. ขอแนะนำผู้บริโภคที่กำลังจะเลือกซื้อสินค้าประเภทกระเช้าของขวัญ ควรตรวจสอบรายการสินค้าที่บรรจุในกระเช้าของขวัญ ราคา รวมถึงวันหมดอายุของสินค้าให้รอบคอบก่อนซื้อ หากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้านี้ สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน ๑๖๖๖ หรือมาร้องเรียนด้วยตนเองที่ สคบ.